



ที่ อว 78.016/ 8915

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการ

ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ภายใต้แผนงานย่อย N24 (S2P13) เพิ่มระดับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาพื้นที่ใน 5 มิติ ให้เกิดผล โดยใช้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1. ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยว
2. กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 2,500,000 บาท
3. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัยไม่เกิน 1 ปี (12 เดือน)
4. มีหลักฐานแสดงความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีผู้ใช้งาน/ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยใน ระดับพื้นที่ โดยมีความร่วมมือในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการสนับสนุนอื่น ๆ (in-cash และ in-kind) ตามเหมาะสม

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด กรอบการวิจัย คุณสมบัติ และเงื่อนไขการสมัครทุนวิจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังเอกสารแนบท้าย และยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System: NRIIS) ได้ที่ www.nriis.go.th พร้อมแนบ File Word และ PDF ตามแบบฟอร์มของหน่วย บพท. และเอกสารอื่น ๆ ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และ ทำการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2568 ก่อนเวลา 17:00 น. ทั้งนี้ โครงการที่เสนอขอทุน ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียม พัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถตั้งหมวดค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันในอัตรา 10% และขอให้ดำเนินการเรื่องมาตรฐานการวิจัย ตามที่ระบุในหนังสือนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูล จริยธรรมการวิจัยและการใช้ทรัพยากรชีวภาพของโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล

อนึ่ง หน่วย บพท. กำหนดให้มหาวิทยาลัยรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 17 มกราคม 2568 ก่อนเวลา 17:00 น. เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลา มหาวิทยาลัยขอให้ผู้ที่ ประสงค์ขอรับทุนวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRIIS ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนครบ กำหนดของแหล่งทุน (ภายในวันที่ 13 มกราคม 2568) โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปรายชื่อข้อเสนอ โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เสนอขอทุนผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้ฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 14 มกราคม 2568 ขอให้ส่วนงานดำเนินการตรวจสอบ และทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์มายังกองบริหารงานวิจัยภายในวันที่ 16 มกราคม 2568 เวลา 17.00 น. เพื่อดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะโครงการที่ดำเนินการส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์จากส่วนงานต้นสังกัดภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

/ทั้งนี้ หน่วย บพท...

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จัดกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายของแผนงานและตอบข้อซักถามแก่ผู้สนใจ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM โดยสามารถลงทะเบียนและส่งข้อซักถามล่วงหน้าได้ที่ www.facebook.com/PMUA.THAI กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวอุษณี เอ่งล่อง หรือ นางสาวระวีวรรณ บำเพ็ญกุล ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 109 5432 ต่อ 820 หรือ 829 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: utsanee.ang@nxpo.or.th และ raviwan.bum@nxpo.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยดังกล่าว ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกันด้วย
จักขอบพระคุณยิ่ง



กองบริหารงานวิจัย
โทร. 02 849 6241
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: nontaporn.pra@mahidol.edu